



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว.๑๗๓๔ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔


เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภาที ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๔
วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	กำหนดการ D-Day ฉีดวัคซีน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด การฉีดวัคซีน และมีเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ และคณะตรวจเยี่ยม โดย ๑) ให้ รพ.มหาสารคาม ดำเนินการด้านพิธีการและการจัดสถานที่ ๒) ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบ ในด้านการประสานงานภายนอก จังหวัด ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ ๗ ๓) ให้ทีม Risk communication เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานภายในจังหวัดของหัวหน้าส่วนราชการและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ	- รพ.มหาสารคาม - กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์สาธารณสุข - ทีม Risk communication
๒	แจ้งกตีกาให้ทุกอำเภอดำเนินการฉีดวัคซีน โดยวัคซีน AstraZeneca ให้ฉีดเข็มที่ ๑ ให้หมด (ไม่ต้องเก็บไว้เป็นเข็มที่ ๒) ส่วนวัคซีน Sinovac ให้บริหารจัดการฉีดเข็มที่ ๑ แล้วเก็บอีกครั้งไว้เป็นเข็มที่ ๒	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	ให้ทีม Risk communication จัดทำ Info graphic เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน แล้วรอคิวการนัดหมายของทางโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลจะนัดหมายโดยการส่ง SMS แจ้งเตือนหรือ แจ้งทางโทรศัพท์ให้ผู้ลงทะเบียนทราบวันและเวลาในการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสื่อสารและลดข้อร้องเรียน	- ทีม Risk communication
๔	ให้อำเภอโกสุมพิสัย ดำเนินการปิดและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อบต. โพนงาม เป็นเวลา ๓ วัน	- อำเภอโกสุมพิสัย
๕	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการประสานผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการ จัดคิวฉีดวัคซีนให้ผู้ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์ทั้ง ๑๘ คน (เนื่องจาก ยกเลิกเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน) เพื่อเป็นการเยียวยาการได้รับผลกระทบดังกล่าว	- กลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๒